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Fyrirspurn

til dómsmálaráðherra um gerð reiknilíkans fyrir rekstur sýslumannsembætta.

Frá Margréti Frímannsdóttur.

Hefur nefnd sem skipuð var 1999 um gerð reiknilíkans fyrir rekstur sýslumannsembætta
lokið störfum? Ef svo er, hvenær skilaði nefndin af sér og hver var niðurstaðan varðandi
fjárþörf og mannaflaþörf hjá einstökum embættum? Ef ekki, hvenær má vænta þess að
nefndin ljúki störfum og verður skýrsla hennar rædd á Alþingi?


